

Ngày 27 tháng 10 năm 2023

Tiến sĩ Wallace Walrod

Chúng tôi đã nhận được yêu cầu từ các thành viên HRTC để xem xét những ngành mà các thành viên cộng đồng và người lao động nhập cư đầu tư ít nhất. Dữ liệu không có sẵn ở cấp độ địa lý, do đó, chúng tôi đã xem xét bốn khía cạnh so sánh: Tổng thể Quận Cam, Cộng đồng không đầu tư, Cộng đồng người nhập cư chủ yếu OC và Cộng đồng không đầu tư cho người nhập cư OC.

Giám mục CJ

Chúng tôi đã xem xét các vùng điều tra dân số khác nhau và các cộng đồng đã tạo nên chúng. Tại Quận Cam nói chung, các ngành nghề quản lý, kinh doanh, khoa học và nghệ thuật là thành phần đóng góp lớn nhất cho các ngành nghề. Khi xem xét danh mục Người nhập cư OC không đầu tư, tỷ lệ này giảm từ 44,96% xuống 24,33%.

Nhóm nghề nghiệp thấp nhất đối với OC nói chung là tài nguyên thiên nhiên, xây dựng và bảo trì ở mức 6,26% với Cộng đồng người nhập cư OC không đầu tư ở mức 11,23%. Tôi muốn nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác có chủ ý được hình thành với những cá nhân đáng tin cậy ở các khu vực lân cận địa phương, điều này rất quan trọng cho công việc này. Thật hiếm khi thấy mức độ chủ ý này trong các đánh giá của quận.

Toni Symonds

Tôi tự hỏi liệu bạn có thể giúp chúng tôi thực hiện việc chuyển tiếp giữa các ngành mà chúng tôi sẽ bỏ phiếu sau này và cách các ngành nghề này được đưa vào ASIC.

Tiến sĩ Wallace Walrod

Nó có sẵn theo địa điểm kinh doanh, nhưng chúng tôi không biết công nhân đến từ đâu. Vì vậy, đây là cách làm tốt hơn nhiều đối với một số ngành nghề.

Toni Symonds

Đối với tôi, có vẻ như đây sẽ là một câu hỏi quan trọng được đặt ra, làm thế nào bạn tính đến dân số nhập cư trong việc lựa chọn catalysts? Và sau đó là các chiến lược trong phần hai?

Wallace Walrod

Chúng tôi dự định kết hợp điều này vào kế hoạch khu vực, phần một khi chúng tôi đệ trình lần cuối lên tiểu bang.

Giám mục CJ

Ý tưởng tìm kiếm sự kết hợp giữa nghề nghiệp, ngành và đặc điểm kinh tế xã hội của người lao động trong các cộng đồng không được đầu tư là một nhiệm vụ phức tạp.

Toni Symonds

Phòng Thương mại Người Mỹ da đỏ rất nhạy cảm với tính minh bạch trong việc thu thập dữ liệu của họ, tập trung vào việc xác định các lĩnh vực mà họ không thể thực hiện một số nhiệm vụ nhất định. Họ

sử dụng các liên kết đến các nguồn và nêu bật điểm mạnh và điểm yếu, đảm bảo rằng chúng không kết hợp các khía cạnh nhất định.

Tiến sĩ Wallace Walrod

Chúng tôi sẽ làm tốt nhất có thể, tôi rất vui khi kết hợp những điểm đó.

Giám mục CJ

Nghe những gì bạn đang nói, Tony, điều quan trọng là chúng tôi cung cấp thêm ngữ cảnh để chúng tôi viết nó ra với hiểu biết về các bộ kỹ năng liên quan đến nghề nghiệp và kỹ năng của cộng đồng mà chúng tôi đang phục vụ.

Tiến sĩ Wallace Walrod

Đây chỉ là những công cụ mà chúng tôi đang cung cấp cho HRTC để có thể hiểu những gì chúng tôi đang tìm thấy ở khía cạnh nghiên cứu và sau đó có thể đưa ra quyết định.

Nate Greenside

Có thông tin chi tiết nào mà tất cả các bạn có thể cung cấp về mức thu nhập khi xem xét các cộng đồng không được đầu tư không?

Giám mục CJ

Thu nhập được coi là một yếu tố để hiểu các cộng đồng khác nhau đang gặp khó khăn. Trọng tâm là các phương pháp được cung cấp thông tin về mặt không gian và giải quyết các câu hỏi cụ thể cũng như nhu cầu giải quyết nhiều vấn đề hơn là chỉ mức thu nhập trong các phương pháp đã được xác định trước đó.

Jesse Ben Ron

Định nghĩa về cộng đồng không đầu tư và ngưỡng thu nhập đến từ nhà nước.

Toni Symonds

Trừ người Mỹ da đỏ, các bộ lạc người Mỹ bản địa California.

Linda DiMario

Một số tỷ lệ phần trăm này sẽ là cơ sở cho chúng tôi, tôi có hiểu chính xác điều đó không, đây chỉ là thông báo cho chúng tôi về nơi chúng tôi bắt đầu?

Tiến sĩ Wallace Walrod

Đó là một trong những cách mà các thành viên khác nhau của hrtc có thể sử dụng theo cách khác nhau. Đó là lý do tại sao các quan điểm khác nhau của HRTC lại quan trọng.

Trường khoa Portman

Tiểu bang có hai nhãn hiệu cho các chương trình lực lượng lao động: quan hệ đối tác đào tạo đường cao tốc và xây dựng đường cao tốc. Những nhãn này được sử dụng để chỉ định các chương trình khác nhau và là một phần của tất cả các chương trình lực lượng lao động. Nhà nước đã đầu tư rất nhiều vào các chương trình này.

Trista Carter

Tôi sẽ giới thiệu Matt Horton, người sẽ phát biểu trong phần tiếp theo.

Matt Horton

Cần có những hành động dựa vào chính phủ và cộng đồng địa phương để khuyến khích các ngành công nghiệp đầu tư và tạo việc làm. Viện Milken tập trung vào sự tăng trưởng bền vững thông qua nhân tài, đầu tư vào khả năng di chuyển kinh tế và nguồn nhân tài. Hai mô hình nêu bật chủ ý trong việc đầu tư vào các ngành công nghiệp và di chuyển kinh tế: sáng kiến CO Lab của Greater Washington Partnership, một sáng kiến khu vực, là trung tâm việc làm công nghệ hàng đầu của quốc gia, tập hợp các nhà tuyển dụng từ nhiều ngành khác nhau để thuê công nhân có trình độ học vấn đa dạng. Thứ hai là chương trình Sẵn sàng làm việc của San Antonio, một chương trình trị giá 200 triệu USD được tài trợ bởi 1/8 thuế bán hàng, cung cấp hướng dẫn về các nghề đang có nhu cầu, được trả lương cao và đào tạo liên quan.

Jesse Ben Ron

Bởi vì mọi người đều có dữ liệu nên đây là cơ hội để tất cả các bạn đưa ra ý kiến cũng như quan điểm của mình để có một cuộc thảo luận cởi mở. Đây là cơ hội để bạn đưa cách diễn giải dữ liệu của mình đến để thảo luận với các đồng nghiệp của mình về những ngành nào có thể quan trọng để chúng tôi lựa chọn cho Catalyst.

Linda DiMario

Tôi muốn đảm bảo rằng Quận Cam là cụm công nghệ y tế số một trên toàn quốc. Tôi là một trong những người không muốn phát minh lại bánh xe, điều tôi muốn làm là làm cho các ngành và cụm ngành đó trở nên mạnh mẽ hơn nữa.

Luis Sarmiento

Chúng ta cần có những tiêu chí mạnh mẽ để định hướng không chỉ cho việc lựa chọn ngành mà còn cả những kỳ vọng hoặc chiến lược của chúng ta.

Matt Horton

Từ quan điểm lịch sử, đặc biệt là nền kinh tế Nam California về mặt công nghệ, bắt đầu từ vị thế mạnh xung quanh cơ sở hạ tầng này và xem chúng ta có thể phát triển như thế nào là một câu hỏi hay.

Luis Sarmiento

Một điều mà tôi đã nghe rất nhiều từ công đoàn của chúng ta, đó là sự khác biệt mà cách tổ chức đó tạo ra. Đặc biệt, thông qua việc ra quyết định trực tiếp và sự tham gia của người lao động trong các lĩnh vực khác nhau. Làm thế nào chúng ta có thể sử dụng tổ chức như một mô hình để cải thiện khả năng tiếp cận và cải thiện tính công bằng trong các lĩnh vực khác nhau?

Toni Symonds

Tôi có bốn đề xuất khi chúng tôi xem xét các phần dữ liệu khác nhau. 1. Xác định năm lĩnh vực công nghiệp trong Ứng dụng Catalyst để mang lại sự linh hoạt cao nhất trong việc sử dụng vốn. 2. Không theo thứ tự cụ thể nào: Chăm sóc sức khỏe, Sản xuất, Năng lượng, Công nghệ thông tin, Kinh doanh

và Dịch vụ chuyên nghiệp 3. Đảm bảo hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ trong các lĩnh vực này được đề cập rõ ràng trong đơn đăng ký. Trong phần Phân tích cụm của báo cáo, tên gọi Kinh doanh và Khởi nghiệp được liệt kê, đây không phải là một ngành nên có thể coi nó là thành phần cốt lõi của ứng dụng. 4. Nhấn mạnh rằng công việc Catalyst của chúng tôi nhằm mục đích đưa người lao động và doanh nghiệp trong các cộng đồng chưa được đầu tư đến với các ngành ưu tiên và chuỗi cung ứng của các ngành ưu tiên.

Jasmine Pachanda

Một tiêu chí khác mà tôi đang hướng tới là sự đa dạng hóa, tôi nghĩ đó là thế mạnh của Quận Cam.

Austin Lynch

Tôi ủng hộ việc kết hợp dịch vụ khách sạn và thực phẩm, nhấn mạnh tiềm năng di chuyển và hòa nhập ngày càng cao, đặc biệt đối với người nhập cư và các cộng đồng bị thiệt thòi. Đầu tư vào ngành công nghiệp đang mở rộng nhanh chóng này có thể mang lại những công việc được trả lương cao hơn cùng nhiều phúc lợi, giúp thay đổi cuộc sống. Những đợt tăng lương gần đây, chẳng hạn như tăng 5 USD/giờ cho công nhân Sodexo tại Disney, chứng tỏ tác động thay đổi cuộc sống của những cơ hội đó. Tận dụng tổ chức đào tạo địa phương của chúng tôi, HTA mang đến cơ hội duy nhất để đầu tư vào học việc, thúc đẩy sự công bằng và khả năng thăng tiến.

Tiffany Alva

Cảm ơn đã cho phép tôi đóng góp. Tôi không thể bỏ qua vai trò quan trọng của việc chăm sóc trẻ em trong lực lượng lao động của chúng ta. Nếu không có dịch vụ chăm sóc trẻ em dễ tiếp cận và giá cả phải chăng, các gia đình phải đối mặt với những rào cản đáng kể khi tham gia hoặc quay trở lại làm việc. Mặc dù nó có thể không thuộc nguồn tài trợ trực tiếp của ngành, nhưng việc giải quyết cơ sở hạ tầng chăm sóc trẻ em là rất quan trọng để hỗ trợ lực lượng lao động của chúng ta tại Quận Cam.

Melanie Schlotterbeck

Quan điểm của bạn về việc đa dạng hóa các ngành công nghiệp ở Quận Cam rất có ý nghĩa. Thay vì chỉ tập trung vào các lĩnh vực đang phát triển mạnh, việc mở rộng đầu tư vào nhiều ngành khác nhau có thể nâng cao nhiều lĩnh vực hơn và tăng cường cơ hội việc làm. Đa dạng hóa giúp giảm thiểu rủi ro, chẳng hạn như khả năng suy thoái trong các lĩnh vực cụ thể, chẳng hạn như xây dựng.

Garry Brown

Tôi nhận thấy thách thức trong việc dữ liệu thường chia mọi thứ thành các ngăn riêng biệt như thế nào. Tuy nhiên, môi trường vượt qua những ranh giới này. Mặc dù về mặt số lượng, chúng tôi có thể đại diện cho một nhóm nhỏ hơn, nhưng các nguồn tài nguyên thiên nhiên độc đáo của Quận Cam, như bờ biển và không gian rộng mở, khiến chúng tôi trở nên khác biệt. Những tài sản này thu hút các doanh nghiệp và nâng cao chất lượng cuộc sống của chúng ta. Điều quan trọng là không loại trừ môi trường trong các cuộc thảo luận của chúng ta. Mặc dù số lượng của chúng ta ít hơn nhưng nhiều bộ óc thông minh vẫn tận tâm tìm kiếm các giải pháp lồng ghép các mối quan tâm về môi trường vào các chiến lược kinh tế của chúng ta.

Quản đốc Adine

Theo quan điểm của Gary, nhiều khoản trợ cấp của tiểu bang hiện yêu cầu cân nhắc khả năng phục hồi khí hậu, ngay cả trong các lĩnh vực như khách sạn. Các khoản tài trợ của chúng tôi bao gồm các chủ đề như giảm lãng phí thực phẩm, sự an toàn của ông già Noel và các biện pháp vệ sinh phù hợp. Lập trình môi trường được tích hợp trên nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Về lao động, điều cần thiết là ưu tiên các ngành có quan hệ đối tác quản lý lao động chặt chẽ. Với sự hỗ trợ của công đoàn, các vị trí cấp thấp có thể phát triển thành những nghề nghiệp sinh lợi. Người nhập cư thường tìm thấy cơ hội trong các ngành như khách sạn, nơi có giá trị đa dạng về ngôn ngữ.

Iosefa Alofaituli

Khi chúng tôi xem xét các ngành này, theo nhận xét của bạn, có vẻ như một số ngành có quan hệ đối tác về cơ sở hạ tầng tốt hơn để người lao động tham gia. Vậy một số trong số đó sẽ trông như thế nào?

Quản đốc Adine

Trong suy nghĩ của tôi, ngành xây dựng và xây dựng là tiêu chuẩn vàng và việc học nghề. Sau đó, vấn đề còn lại là chăm sóc sức khỏe, điều mà tôi biết Tony đã đưa vào danh sách.

Ana Urzua

Tôi ủng hộ dịch vụ lưu trú và ăn uống là một trong những ngành ưu tiên. Ngoài ra, lao động và tổ chức sẽ là cần thiết để tạo ra sự khác biệt trong bất kỳ lĩnh vực nào. Tôi ủng hộ việc chăm sóc trẻ em như một ngành quan trọng cho phép và tạo công việc khả thi cho mọi người. Và sau đó các lĩnh vực đa dạng hóa xuất hiện, tôi không chỉ nghĩ về những ngành có thể thu hút các thành viên cộng đồng chưa đầu tư vào chúng. Tuy nhiên, những ngành mà các thành viên cộng đồng không được đầu tư đang nâng cao tiêu chuẩn của những ngành đó thông qua các chương trình đào tạo và học việc.

Christa Sheehan

Làm thế nào để chúng ta chọn các ngành liên quan đến chi phí phát triển đường ống dẫn vào các ngành?

Jesse Ben Ron

Tại thời điểm này, chúng ta cần một chuyển động và một giây. Chúng tôi sẽ mở cửa sổ lựa chọn các ngành, sau đó chúng tôi sẽ bỏ liên kết đó. Đối với những người không có mặt tại cuộc họp, chúng tôi sẽ kết thúc cuộc họp sau một tuần.

Quản đốc Adine

Adine chuyển động để mở cuộc thăm dò và bắt đầu bỏ phiếu. Kathy Boyd sẽ về nhì.

Jesse Ben Ron

Nếu nhìn từ góc độ nghề nghiệp vẫn chưa rõ ràng, vui lòng liên hệ với tôi hoặc Tiến sĩ Walrod để đặt câu hỏi.

Iosefa Alofaituli

Năm ngành này có thể được đầu tư trong nguồn tài trợ xúc tác không? Nhưng điều đó không ngăn cản các ngành ngoài 5 ngành đó nhận được hỗ trợ trong giai đoạn thực hiện.

Jesse Ben Ron

Đúng 100%. Bây giờ, chúng tôi có Sarah và CJ để trình bày cách chúng tôi tạo điều kiện tiếp cận và tương tác. Bước đầu tiên là tìm hiểu xem cộng đồng cần gì và tài sản của họ liên quan đến CERF là gì.

Sarah Middleton

Trong vai trò của mình tại CERF, tôi rất vinh dự được phục vụ với tư cách là nhà tư vấn Tiếp cận và Tương tác.

Chúng tôi có 27 người được tài trợ tập trung vào việc tiếp cận và tương tác từ tháng 7 đến tháng 9. Nói chung, các tổ chức này đã tiếp cận được hơn 285.000 cá nhân không trùng lặp trên khắp Quận Cam. Gói cuộc họp của bạn bao gồm ngày tháng và ngôn ngữ sử dụng để tiếp cận cộng đồng. Trong số 285.000 cá nhân đã được tiếp cận với khoảng 13.000 người trong số đó là những người có chất lượng cao, có nghĩa là những người được cấp phép của chúng tôi đã nhận được ý kiến đóng góp cũng như phản hồi trực tiếp và PAC từ họ

Giám mục CJ

Chúng tôi phân tích tỷ lệ phần trăm người tham gia theo tổ chức, trong đó VietRise dẫn đầu với 13,56% và Phòng Thương mại Tây Ban Nha OC ở mức 11,80%. Hầu hết những người đóng góp đều có thu nhập hộ gia đình dưới 25.000 USD, nhiều người chọn không tiết lộ. Trong số những người được hỏi, sinh viên là nghề phổ biến nhất, tiếp theo là người nội trợ, người về hưu và những người làm trong khu vực phi lợi nhuận. Về giải pháp tạo việc làm chất lượng cao để tiếp cận, các chương trình giáo dục và phát triển kỹ năng được ưa chuộng ở mức 28%, trong khi ở nơi làm việc quyền đại diện và quyền thành lập công đoàn nhận được 19% sự ủng hộ. Những người được hỏi cũng đề xuất các chiến lược giáo dục tài chính và bảo vệ doanh nghiệp. Nhà ở giá phải chăng, giáo dục và hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và doanh nhân nổi lên như những ưu tiên hàng đầu cho sự phát triển công bằng ở Quận Cam.

Nổi bật là sự hợp tác chăm sóc sức khỏe và các ngành nghề phản ánh nhân khẩu học, cùng với tầm quan trọng của việc đào tạo phù hợp và phân bổ nguồn lực để chăm sóc toàn diện. Những thách thức đối với các doanh nhân đầy tham vọng bao gồm khả năng tiếp cận nguồn tài trợ và nhu cầu hỗ trợ mạng lưới và cố vấn. Hơn một nửa số người được hỏi bày tỏ mong muốn tiếp tục tham gia, thể hiện sự quan tâm và hỗ trợ liên tục.

Iosefa Alofaituli

Tôi muốn nêu bật cách tiếp cận có chủ ý được thực hiện trong công việc này, đặc biệt là mối quan hệ hợp tác được hình thành với những cá nhân đáng tin cậy ở các khu vực lân cận địa phương. Mức độ chủ ý này rất quan trọng vì nó không phải lúc nào cũng được thấy trong các đánh giá của quận. Ngoài ra, điều cần thiết là phải nhận ra không chỉ các kỹ năng kỹ thuật mà cả các kỹ năng mềm của các cá nhân được khảo sát, chẳng hạn như khả năng phục hồi và tháo vát.

Linda DiMario

Đây là thông tin cần thiết và theo quan điểm của bạn về các kỹ năng mềm, nhưng tôi đã đồng ý với bạn về vấn đề này trong nhiều năm, bây giờ tôi gọi chúng là những kỹ năng thiết yếu. Chúng tôi có hài lòng với mẫu không?

Giám mục CJ

70 tài liệu khác liên quan đến những cá nhân có những cuộc trò chuyện đối thoại thực sự tuyệt vời được mở rộng ra ngoài những tài liệu này.

Jesse Ben Ron

CJ có thể cung cấp phân tích sâu hơn để nhắm mục tiêu vào các nhóm cụ thể ngoài những gì đã được cung cấp.

Linda DiMario

Có mẫu hay phản hồi nào tốt hơn mà chúng tôi có thể nhận được từ một số cộng đồng không? Khi bạn hỏi về những doanh nghiệp thất bại? Chúng ta có biết loại hình kinh doanh nào đã thất bại không?

Giám mục CJ

Nếu những người tham gia sẵn sàng chia sẻ điều đó, và một số người đã làm vậy, thì họ đã cung cấp cho chúng tôi thông tin, nhưng tôi rất sẵn lòng xem qua và xác định những thông tin đó và có một con số liên quan đến nó để chia sẻ họ là doanh nghiệp gì và sau đó là một con số.

Luis Sarmiento

Dữ liệu chúng tôi thu thập được đang đưa ra hướng đi có giá trị, đặc biệt trong các lĩnh vực như giải pháp tạo việc làm chất lượng cao cho những người có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế và công bằng môi trường. Những câu hỏi này làm sáng tỏ những lĩnh vực có nhân tài chưa được khai thác nhưng thiếu đầu tư. Tuy nhiên, tôi muốn lưu ý rằng một số câu hỏi khảo sát, đặc biệt là những câu hỏi bằng tiếng Tây Ban Nha, hơi phức tạp và có thể dẫn đến những câu trả lời sai lệch. Điều cần thiết là phải ghi nhớ điều này khi chúng tôi phân tích dữ liệu.

Jesse Ben Ron

Chúng tôi chắc chắn có thể cố gắng giải quyết những thách thức này. Điều quan trọng là phải phù hợp với những gì chính phủ tiểu bang và liên bang công nhận là các ngành công nghiệp. Trước khi bạn bỏ phiếu, hãy gửi email cho chúng tôi nếu bạn có thắc mắc.